



Trước, trái qua phải: Trúc-Anh, Caravotel, 2013 – 2014, bản in offset, 120 x 45 x 45 cm; Drop, 2014, kim loại; 15 x 35 x 35 cm; Sau, trái qua phải: Trần Văn Thảo, Yellow, no. 3, 2014, sơn dầu, acrylic và oil stick trên vải bố, 70 x 90 cm; Yellow, no. 2, 2014, sơn dầu, acrylic và oil stick trên vải bố, 90 x 120 cm

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Ngày 21 tháng Tám, 2014

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Galerie Quynh xin hân hạnh giới thiệu “roi” – triển lãm nhóm trưng bày các tác phẩm của Tiffany Chung, Hà Mạnh Thắng, Sandrine Llouquet, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Thảo, Trúc-Anh và Liên Trương.

Giới thiệu một số tác phẩm mới được sáng tác trong thời gian gần đây của các nghệ sĩ và chưa từng được trưng bày tại phòng tranh, triển lãm mang một số nghệ sĩ của phòng tranh lại cùng nhau trong những mối tương ngộ đặc sắc và đầy ngạc nhiên. Trần Văn Thảo giới thiệu loạt tác phẩm hội họa trừu tượng mới tràn đầy niềm vui kể bên những tác phẩm tạo hình bằng giấy và kim loại bí ẩn và gợi nhiều suy ngẫm của Trúc-Anh. Nguyễn Mạnh Hùng kể lại một câu chuyện ngụ ngôn một cách hài hước trong bức tranh vẽ mới, trong khi Hà Mạnh Thắng khắc họa những phong cảnh khơi gợi ý niệm về vẻ đồ sộ hoành tráng và sự ngờ vực. Tiffany Chung và Liên Trương trình bày những biên niên sử đầy chất thơ về phép đo vẽ địa hình mang chấn thương tâm lý qua những thể thức



sáng tạo khác biệt; và Sandrine Llouquet, với phong cách gây xáo trộn đặc trưng và mang tính thần thoại của cô, giới thiệu những bức vẽ sử dụng màu xanh methylen gây mùi dục phẩm.

VỀ GALERIE QUỲNH

Thành lập năm 2003, Galerie Quỳnh là một trong những phòng tranh hàng đầu về nghệ thuật đương đại của Việt Nam. Cùng với việc hợp tác với nhóm nghệ sĩ được chọn lọc (bao gồm nghệ sĩ mới nổi, đang trên đà phát triển hoặc đã có danh tiếng) tại Việt Nam, phòng tranh Quỳnh cũng triển lãm tác phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi khắp thế giới. Nhằm cổ xúy cho giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật tại Việt Nam, phòng tranh hợp tác với các nghệ sĩ, giám tuyển và các không gian nghệ thuật địa phương và quốc tế thông qua các buổi trò chuyện, thuyết giảng và phát hành nhiều ấn phẩm trên cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Vào tháng 5 năm 2014, sáng kiến phi lợi nhuận của phòng tranh, Sao La đã được khởi động tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian của dự án sẽ không chỉ là một nền tảng để triển lãm, chiếu phim/video; tổ chức các buổi hội thảo và thuyết giảng mà còn là một không gian thân mật cho các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam đến để thử nghiệm, thách thức và phát triển những thực hành sáng tạo. www.galeriequynh.com

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

Nghệ sĩ:	Tiffany Chung, Hà Mạnh Thắng, Sandrine Llouquet, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Thảo, Trúc-Anh và Liên Trương
Tựa đề triển lãm:	roi
Thời gian triển lãm:	Ngày 22 tháng Tám – Ngày 18 tháng Mười, 2014
Địa chỉ:	65 Đề Thám, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 10h00 to 18h00, Thứ Ba đến thứ Bảy và có hẹn trước
Liên hệ:	Chị Celine Alexandre (tiếng Anh và Pháp) celine@galeriequynh.com Chị Quyên (Queenie) Phạm (tiếng Việt) queenie@galeriequynh.com
Telephone:	+84 8 3836 8019 / +84 8 3824 8284

– hết –